



คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



คำสั่งนโยบาย

ของ

นายจิรวุฒิ สละสมทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้กระผม นายจิรวุฒิ สะสมทรัพย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการบริหารงานที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเจริญก้าวหน้า มาสู่ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

โดยมีนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

๑. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ ยกระดับระบบบริหารจัดการน้ำ อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการใช้พลังงานทดแทน การลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบคลังข้อมูลรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ การป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสีย น้ำแล้ง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุลอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติ ส่งเสริม/พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ในจังหวัด รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม

ส่งเสริมการยกระดับให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึง โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมช่วยในการให้บริการและเพิ่มช่องทาง ในการติดต่อสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ ดูแล และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้รับ โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัด ฟื้นฟูผู้เสพให้เป็นคนดีกลับสู่สังคม ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สถาบันครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



๓. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เด็กเยาวชน สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะตามความสนใจสู่การสร้างรายได้เป็นวิชาชีพในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ สืบสาน/ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

๔. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชนให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อยกระดับสู่เกษตร ๔.๐ และการหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนการสร้างเชื่อมโยงและพัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต



๕. นโยบายการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

จัดระบบการให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อบริการขยายตัวของเมือง ปริมาณพล ประชากรความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการบริหารกิจการมสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการประชาชน สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเข้าถึงข้อมูลและการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อปรับปรุงการพัฒนาท้องถิ่น



นโยบายดังกล่าวข้างต้น กระทบได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ และศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐม ตลอดจนกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ กระทบจะบริหารงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี โดยนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการบริหารราชการตามอำนาจหน้าที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมต่อไป

นายจิรวุฒิ สະสมทรัพย์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม





องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม